



20 มกราคม 2558 หน้า 13

สกกย. พังงา ใช้พื้นที่ว่างสำนักงาน สร้างจุดเรียนรู้พัฒนาอาชีพเสริม

นายสวัสดิ์ พิกุลทอง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการผู้ริเริ่มโครงการเปิดเผยว่า ตามนโยบายที่ สกกย. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้ โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สกกย. พังงา ได้เร่งดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในสวนยางของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำไปสร้างรายได้เพิ่ม เช่น การปลูกพืชแซมพืชคลุม โดยสกกย. จะมีการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชาวสวนยาง สกกย. พังงา จึงนำร่องโดยใช้พื้นที่ว่างของสำนักงาน สร้างแหล่งเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อกับสำนักงานได้สัมผัสกับของจริง จับต้องได้ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับการสงเคราะห์อยากนำกลับไปทำต่อในสวนยางของตัวเอง

นายสวัสดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการดำเนินงานใช้พื้นที่ว่างเปล่าในสำนักงานฯ สร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม ได้เริ่มโดยนำพ่อ-แม่พันธุ์พืชและสัตว์ ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จมาขยายพันธุ์เพิ่ม แล้วแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้รับการสงเคราะห์ที่สนใจนำไปเริ่มต้นขยายพันธุ์ต่อโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระทำจริง ได้รับความรู้ทั้งพนักงานและเกษตรกร และที่สำคัญเป็นการทำตัวอย่างให้เห็นตามสุภาษิตที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน”

20 มกราคม 2558 หน้า 4 (1)

เรียงคน มาเป็นข่าว

- ...กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังยกพื้นที่มาเกือบอาทิตย์เต็มกับ **“38 ปี มติชน”** ตอบสนองแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่หลังไหลมาร่วมแสดงความยินดีด้วยความอบอุ่น นอกจากดอกไม้แทนน้ำใจแล้ว ยังเสียดสี บริจาคเข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง พุทธศักราช 2558 กับโครงการ **“ระดมทุนเติมหนังสือห้องสมุดพร้อมปัญญา”** ให้กับเรือนจำทั่วประเทศ
- ...โค้งแรก คอการเมืองเจี๊ยะไม่อัน รับทุกราคา ว่าคดีถอนถอน **นิคม ไวยรัชพานิช** อดีตประธานวุฒิสภา **สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์** อดีตประธานรัฐสภา และ **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** อดีตนายกรัฐมนตรี คงจะปาที่กันไปตามเกม เพราะลัดส่วน **“สนช.”** ในการสำเร็จโทษต้องใช้ 3 ใน 5 สูงถึง 132 เสียง เอกขเรย์ดูน่าจะเหลวเป๋ว
- ...จริงอยู่ มหกรรมเชือด 3 อดีตผู้ยิ่งใหญ่ **“กลุ่ม 40 ส.ว.”** ประสานเสียงกับ **“สายพลเรือน”** บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคัก แอ็กอาร์ตกันมันสุดขีด แต่พลันล่องล้องดูขมกำลัง ในการถอดถอนแล้ว แต่ **“นกแก้วนกขุนทอง”** ตัวจริงเสียงจริงคือ **“สายทหาร”** พากันกบดานเงียบเชียบ ประหนึ่งว่าจะได้รับสัญญาณให้เล่นบท **“ก้านั้นเฉย”** คล้ายจะ **“เกี้ยเขี้ย”** เพื่อให้จบกันแบบวินวินกันทุกฝ่าย
- ...แต่หลังได้ดูขมการประชุม **“สนช.”** วันนัดหมายให้ **“ยิ่งลักษณ์”** เดินทางมาตอบข้อซักถามต่อกรรมาธิการ ดุสิตาทำที่ของฝั่งผู้ถาม ถล่มกันแบบไม่บันยะบันยัง มีเท่าไรใส่หมด และน่าจะเป็นมรรคผลให้ **“สนช.สายทหาร”** ที่ลั้งเลจะเข้าเกียร์ว่าง กลับลำกันจ้ารหวัน วันลงมติประเมินตามหน้าสื่อตรงนี้ก็เหนื่อยแทน ผู้ถูกกล่าวหามีเปอร์เซ็นต์ที่จะดับยกแข่งสูง
- ...ไปๆ มาๆ ลับดาหนี พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก เป็นลับดาห์แห่งความร้อนแรงทางการเมือง องศาเดือด พรอทแตก เรียงร้อยห้อยเป็นดับ เริ่มจากวันที่ 20 มกราคม **“ป.ป.ช.”** จะประชุมโต๊ะกลมพิจารณาเรื่อง **บุญทรง เตริยาภิรมย์** อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปมขายข้าว **“จีทูจี”** ขาดทุน วันที่ 22 มกราคม **“สนช.”** จะประชุมแถลงปิดคดี **“ยิ่งลักษณ์-นิคม-สมศักดิ์”** เข้า-ป่ายถัดไปอีกวัน ลงมติถอดถอน เข้าแก้ปบรรยากาศแห่งการ **“ปรองดอง”** แป๊ะเลยว่จั้นเถอะ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

20 มกราคม 2558 หน้า 4 (2)

- ...เสรีจสมอารมณ์หมายกับเกมเชือดหมู วกกลับไปดูของจริงไม่อิงนโยบาย โหมดเศรษฐกิจ ปากท้อง ทุกฝ่ายสารภาพว่า มีดติดตื้อไปหมด ไม่มีเหตุและปัจจัยใดมาเอื้อประโยชน์ว่า พ.ศ.2558 จะได้ล้มตาอำปาก “รากหญ้า” ตายสนิท ราคาพืชผลเกษตรทั้งข้าว-ยางพารา-อ้อย-ปาล์ม พากันร่วงพล็อย
- ...หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาล “บิ๊กตู่” จะต้องเร่งมือหามาตรการเสริมใยเหล็กเพื่อปัญหาปากท้อง ไม่เช่นนั้นแล้ว รับประกันช่อมพรีได้ล่วงหน้าเลยว่า “มีอบสวนยาง” จะต้องสวมบท หัวหมูทะเลวงฟันอีกคำรบ เพราะเดือดร้อนสาหัสสุด ราคายางพารา “3 โลร้อย” ทำท่าจะไหลไปเหลือ “5 โลร้อย” ในไม่กี่วันข้างหน้า

พลงน้ำแข็ง

20 มกราคม 2558 หน้า 27

อบจ.ตรังตั้งกระทู้ถามผู้ว่า ข้องใจ-แก้ราคายางตกต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 มีนายสุเชษ นุชสมัย ประธานสภา อบจ.เป็นประธานการประชุม โดยนายกฯ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ได้เชิญนายสมศักดิ์ ประิสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามตามที่มีการยื่นกระทู้ถามการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำและการช่วยเหลือชาวสวนยาง เนื่องจากการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลไม่ทั่วถึง ซึ่งนายสมศักดิ์มอบหมายนายพรชัย สุขสม จำจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เข้าชี้แจงร่วมกับตัวแทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

นายพรชัยกล่าวว่า จังหวัดตรังมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพาราและจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกยาง โดยปลูกในพื้นที่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชที่สามารถนำมาเป็นอาหารที่ตลาดต้องการ เช่น มะละกอ เนื่องจากร้านอาหารอีสานมีความต้องการสูงมาก หรือปลูกปาล์มน้ำมัน เนื่องจากตลาดยางพาราไม่สดใส ส่วนปัญหาราคายางเหลือมล้ากับจังหวัดใกล้เคียงนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อน้ำยางพาราใน จ.ตรัง

นายกฯ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนและสนามฟุตบอล เชื่อว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น จากนั้นไปโครงการสร้างถนนร่วมกับ 100 เครือข่าย อบต.จะเสนอให้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน หรือวัสดุภัณฑ์ ที่สำคัญจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางเป็นต้นแรกของประเทศไทย จึงควรตั้งเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ



20 มกราคม 2558 หน้า 28

ขาดทุนยับเล็กกรีดยาง ขายสวนยังไม่มีใครซื้อ

นางอรุณี พงษ์ประเสริฐ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 186 หมู่ 1 ต.บึง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เผยว่า มีสวนยางพาราอยู่ 120 ไร่ กรีดยางขายไม่ได้ราคาทั้งที่รัฐบอกว่ายางแผ่นชั้น 1 กิโลกรัมละ 60 บาท พอมาจำหน่ายโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาลงเหลือแค่ 46-48 บาทเท่านั้น แต่ก็จำเป็นต้องขายทั้งที่ขาดทุนย่อยยับ

“ได้สั่งให้ลูกน้องเล็กกรีดยางแล้ว เพราะ

ไม่คุ้มทุนและประกาศขายสวนยางพาราในราคาถูกก็ไม่มีใครซื้อ จึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วย เพราะมันจำเป็นจริงๆ ลงทุนไปเยอะแต่มาประสบปัญหาขาดทุนเช่นนี้ พวกเราอยู่ไม่ได้ จะรวมตัวกันไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือในเร็วๆ นี้ อีกอย่างพวกเรายังค้างค่าปุ๋ยกันอยู่เป็นจำนวนมาก บางสวนตัดทิ้งเผาถ่านก็มี โปรดเห็นใจพวกเราด้วย”

20 มกราคม 2558 หน้า A 1, A 3



รัฐบาลยิ้มมือพ่อค้ารับซื้อยางพวงราคา

โพสต์ทูเดย์ > พล.อ.ประวิทย์ ดิ่งพ่อค้า
ซื้อยางเก็บไว้สต็อก แลกชดเชยส่วน
ต่างราคาขาย แบไต๋ไม่ถึง 1 แสนต้น

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ นายอานวย ปะติเส รมช. เกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนผู้ส่งออกยางพารา และเอกชนผู้รับซื้อน้ำยางรายใหญ่ของไทยว่า ที่ประชุมได้เชิญภาคเอกชนมาเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยกันพยุงราคายางพาราในประเทศ จากเดิมคาดว่าจะขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่กลับมาเจอปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำทำให้ราคายางพารายังตกต่ำไปด้วย

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า มาตรการสำคัญที่ภาครัฐเสนอให้เอกชนดำเนินการคือ ช่วยเหลือรับซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 และเก็บสต็อกเอาไว้ตามราคาที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดราคาขึ้นน้ำตลาด ซึ่งปัจจุบันราคายางอยู่ที่ 62 บาท/กก. และจะเก็บไว้ระยะเวลาหนึ่ง โดยรัฐจะช่วยเหลือเรื่องความเสี่ยงกรณีที่ขายต่ำกว่าราคาที่รับซื้อ อย่างไรก็ตาม เอกชนขอเวลา 1

สัปดาห์ เพื่อสำรวจว่าจะช่วยรับซื้อยางเพื่อพยุงราคาได้ในปริมาณเท่าไร

“เบื้องต้นคาดว่าจะหลายหมื่นตัน แต่ไม่ถึง 1 แสนต้น เพราะเอกชนก็ต้องซื้อมาขายไปเช่นกัน และภาครัฐก็ไม่ต้องการให้เป็นสต็อกตาย เพราะไม่ต้องการสต็อกไว้จนอาจมีปัญหาเหมือนในอดีต” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ขณะเดียวกัน การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ม.ค.นี้ จะขอ ให้ครม. เร่งรัดโครงการสินเชื่อให้กับภาคเอกชน 1 หมื่นล้านบาท โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย 3% เพื่อให้สมาคมน้ำยางขึ้นเข้าซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกร เพราะไม่คืบหน้า

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบในมาตรการให้เอกชนรับซื้อยางพาราพวงราคาตกต่ำในระยะสั้น

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ได้เชิญผู้ส่งออกยางรายใหญ่ไปหารือลับ เพื่อขอให้ช่วยเหลือราคายาง ■

20 มกราคม 2558 หน้า A 4 (1)

โพสทูเดย์

■ บทบุญส่ง

โพสทูเดย์ 1 ทศวรรษที่ยั่งยืน เปิดทุกหน้า ค้นหาคำตอบ ...๐...
เวลานี้เริ่มมี **ชาวสวนปาล์ม** ในภาคใต้หลายจังหวัด ออกมาคัดค้าน
แนวคิดนำเข้า **ปาล์มน้ำมัน** จากมาเลเซียของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหา
ราคาน้ำมันปาล์มขาดแคลน พวกเขาเป็นห่วงว่าจะยิ่งลดราคาปาล์ม
ให้ตกต่ำลงไปอีก...๐...ล่าสุด สมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน
แห่งประเทศไทย นำโดย **มนัส พุทธิรัตน์** เรียกประชุมสมาชิกพร้อม
เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี
ในวันนี้...๐...ดูเหตุผลที่คัดค้าน มีการกล่าวหาว่า เป็นการ
แสวงหา **ผลประโยชน์** จากคนบางกลุ่มเท่านั้น ช็อกกล่าวหาว่า
รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาชี้แจงว่าจริงหรือไม่ แล้วใครเป็น **ไอ้โม่ง**
ที่คอยแสวงหาผลประโยชน์...๐...ความจริงชาวสวนปาล์มก็คนกันเอง
เหมือน **ชาวสวนยางพารา** เขาเสนออะไรก็ควรรับฟังไว้บ้าง
เช่นนั้นชาวสวนสองสวนนี้ ลูกขึ้นมา **จับมือรวมพลัง** กันวันไหน
ปิดถนนเหมือนสมัย **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** เป็นนายกฯ ขึ้นมา มีหวังได้
เป็นอัมพาทกันทั้งภาคใต้อีก...๐...การส่งออกของไทยมีปัญหา ใครๆ
ก็รู้ ผู้ประกอบการส่งออก **ร้องโอดโอย** กันเป็นแถว จะด้วยเหตุผล
อะไรก็แล้วแต่ ไม่อยากไป **พินฝอยหาคะเข็บ** รัฐบาลภายใต้การนำ
ของ **นายกฯ บิ๊กตู่** ต้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้
ส่งออกของไทยลืมตาอ้าปากได้...๐...นี่ก็เกี่ยวกับการส่งออก เลยเอา
มาบอกกล่าว เมื่ออาทิตย์ก่อน สำนักงานตรวจอนามัยสุขภาพพืชและ
สัตว์/APHIS/USDA ของสหรัฐฯ ส่งเจ้าหน้าที่คณะใหญ่มาดู



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

20 มกราคม 2558 หน้า A 4 (2)

กระบวนการส่งออก **ผลไม้สดฉายรังสี** ของไทยไปสหรัฐอเมริกา ได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่...○...เราลงทุนบินมาดูกระบวนการตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ลงไปดูถึงในสวน แถบภาคตะวันออกหลายจังหวัด เพื่อดูให้เห็นกับตาว่า กระบวนการปลุกย่นส่งออกของไทยผ่านเกณฑ์หรือไม่ งานนี้ได้เอกชนที่เรารวมตัวกันเข้มแข็งเป็นแม่งานใหญ่...○...จะยกความดีความชอบให้เอกชนฝ่ายเดียว ก็ไม่ถูกนัก เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเรื่องส่ง **ผลไม้สดฉายรังสี** ไปสหรัฐฯ ส่งระดับรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มาร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย แม้จะมีมือใหม่ก็ตาม ภาพรวมสหรัฐฯ เขาพอใจการทำงานของภาคเอกชน และกรมวิชาการเกษตร **มหาบุญส่ง** ถือเป็นชาวดีรับปีใหม่สำหรับประเทศไทย...○...หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของ **ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา** รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะต้องเข้าไปควบคุมดูแล ผลักดันให้เอกชนมีแรงจูงใจในการส่งออก แต่ควบคุมให้เอกชนเดินตามกติกา อย่าให้ใคร **เดินนอกเกม** หรือถ้าจับได้ต้องอัปเปหิออกไป เพื่อให้ไม่ให้เป็น **แกะดำ** พลอยทำให้การส่งออกของไทยมีปัญหาเหมือนอดีต...○...ชาวฟาก **สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน** โดย **ธงทอง จันทรางศุ** นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ขอเชิญคุณอาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงานสาธิตปทุมวันไนท์ ตอน **สัมพันธ์ภาพแห่งรัก...จากหนึ่งสู่อันันต์** ในวันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2558 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อคืนสู่เหย้าและพบปะสังสรรค์ร่วมกัน...○...อีกงาน เชิญร่วมงานพิธีสวดศพและมีชชา **ยวง สุขสำราญ** ณ วัดพระกุมารเยซุ บางนา กม.8 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 20 ม.ค. จากนั้นจะเคลื่อนศพไปตั้งที่วัดโรมันคาทอลิกเพื่อประกอบพิธีมิสซา และในวันเสาร์ที่ 24 ม.ค. มีพิธีฝังศพ ณ สุสานวัดพระฤทธิย์ อ.ชลวง จ.จันทบุรี...○...พบกันฉบับหน้า ■



20 มกราคม 2558 หน้า 6

สารสาร:

น้ำยางสด

น้ำยางธรรมชาติที่กรี๊ดได้จากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เนื้อยางประมาณ 35% ส่วนที่เป็นน้ำและสารอื่นๆ ประมาณ 65%.

20 มกราคม 2558 หน้า 14

รถไถสวนยางฟื้นไร่รุกเขาแหลม



เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายเทวฤทธิ์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่าหลังจากเข้ามารับตำแหน่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ในช่วงต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการตรวจสอบปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานฯ เขาแหลม พบว่าส่วนใหญ่มีการบุกรุกเพื่อทำการเกษตร เช่น สวนยางพารา ปาล์มแก้มัน และมีลำปะหลัง ส่วนการบุกรุกเพื่อสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ มีไม่ถึง 10 ราย ถือว่าน้อยมาก โดยมีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้วตั้งแต่หัวหน้าอุทยานฯเขาแหลมคนก่อน ๆ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลปกครอง ถ้าคดีในศาลปกครองจบเมื่อไหร่ จะแจ้งให้เจ้าของหรือ นายทุนเร่งเข้ามารื้อถอนออกไปจากเขตอุทยานถ้าไม่มารื้อถอนออกไป เจ้าหน้าที่อุทยานฯเขาแหลม จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนทันที

ในส่วนของสวนยางพารา และปาล์มแก้มัน มีการทยอยจับกุมดำเนินคดีกันมาหลายปีแล้วรวมพื้นที่หลายแปลงรวมกันประมาณ 1,200 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เป็นของเครือข่ายเสี่ยคนดังเมืองกาญจนบุรีเข้ามาบุกรุกพื้นที่อุทยานฯเขาแหลม เพื่อปลูกยางพารา อายุต้นยางพาราตั้งแต่ 3-10 ปี มีการกรีดยางได้ 3-4 ปี แล้ว ขณะนี้แม้พื้นที่ดังกล่าวจะมีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้วและคดีอยู่ในศาลปกครอง แต่ยังไม่ยอมเข้ามากรีดยางกันอยู่ ถ้าคดีสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องไถทิ้งทั้งหมด.

20 มกราคม 2558 หน้า 6

‘หม่อยอ้อย’หนุนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า เทหมีนล.โค่นต้นยางแก่-ปลูกพืชอื่น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไอดีไอ) จัดงานสัมมนา หัวข้อ Thai Economy 2015 : The Way Forward ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ขณะนี้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทยยังโตต่ำกว่าศักยภาพ เนื่องจากการแข่งขันสินค้าไทยลดลง ประเทศเพื่อนบ้านผลิตสินค้าได้เหมือนไทย ทำให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ต้องเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูง ส่งเสริมด้านการวิจัยมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมอู่เกิดคุณภาพ เช่น เดิมเน้นอีโคคาร์ ต่อไปเน้นกลุ่มไฮบริด หรือระบบราง รถไฟฟ้า ในแง่สินค้าอาหาร ต้องเน้นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เป็นต้น

“พร้อมมลดสัดส่วนการส่งออกให้น้อยลง เน้นบริโภคในประเทศ เช่น ยางพารา เดิมส่งออก 84% ใช้ในประเทศ 16% จะผลักดันให้สัดส่วนการบริโภคและส่งออกอยู่ในระดับเดียวกันที่ 50% ขณะนี้มีโรงงานยางจากจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ในไทย 8 โรง ปัจจุบันแล้วเสร็จ 1 โรงงาน เมื่อโรงงานทั้งหมด

แล้วเสร็จ จีนจะซื้อยางพาราราว 1 ล้านตันต่อปี โดยไทยมีกำลังผลิตราว 4 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ได้แรงหนุนโครงการลงทุนเหมืองโปแตชและโรงไฟฟ้าลิกไนต์ ด้วย

“จะลดการผลิตยางพาราส่วนเกิน รัฐได้เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ชาวสวนยางรายย่อย วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อโค่นยางอายุมากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน มีผู้ขอกู้แล้วราว 20,000 ราย จะทำต่อเนื่องปีละ 10,000 ล้านบาท” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว และว่า ในส่วนของชาวมมีการศึกษาพื้นที่ 700,000 ไร่ ให้ปลูกอ้อยแทนรัฐบาลจะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากต่ำเป็นสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพขายได้ราคาดีคุ้มกับต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาค ให้มีการจัดตั้งเขตควอเตอร์และอินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง คัมปานี ต่อไปบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ประเทศต่างๆ สามารถส่งกำไรมายังเขตควอเตอร์ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี ภาษีเป็น 0% แข่งขันกับสิงคโปร์ ช่องงได้

“ยังเร่งผลักดันเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีและสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว



20 มกราคม 2558 หน้า 15

เกษตรกระบี่แนะชาวสวนหยุดกรีดยางช่วงผลัดใบ

นายสมนึก เหมมณี เกษตร จ.กระบี่เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยางพาราเริ่มผลัดใบบ้างแล้ว ซึ่งในช่วงที่ยางผลัดใบอาหารจะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในลำต้น และยางจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารใหม่ได้เนื่องจากไม่มีใบ ในช่วงที่ยางเริ่มผลัดใบเกษตรกรยังสามารถกรีดยางและเก็บผลผลิตได้อยู่บ้างเพราะยังมีอาหารสะสมอยู่ในต้นยาง

แต่เมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อน อาหารที่เก็บสะสมอยู่ในต้นยางจะถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของใบที่แตกใหม่ เกษตรกรต้องหยุดกรีดยางในช่วงนี้ ซึ่งหากยังฝืนกรีดยางในช่วงที่ยางเริ่มแตกใบอ่อนจะทำให้อาหารในต้นยางไม่พอที่จะส่งไปสร้างใบใหม่ ทำให้ใบที่จะเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ ต้นยางก็จะสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ต้นยางเกิดการปลือกแห้งได้ และจะกรีดยางไม่มีน้ำยางไป 2-3 ปี

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในช่วงที่ยางเริ่มแตกใบอ่อนเพื่อพักต้นยาง ให้ต้นยางสร้างใบใหม่เสียก่อน รอจนใบยางแก่ซึ่งต้นยางจะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารผลิตน้ำยางได้อย่างเต็มที่แล้วค่อยเปิดกรีด ซึ่งจะยืดอายุการกรีดยางไปได้ในระยะยาว

20 มกราคม 2558 หน้า B 12

▶ กับสถานการณ์

แก้สินค้าเกษตร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรมีปัญหาหลายอย่างทั้งข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้รัฐบาลเป็นห่วงปัญหาสินค้าเกษตรทุกประเภท และไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหา พยายามรี้อทุกอย่างออกมาเพื่อแก้ไขให้เกิดความยั่งยืนระยะยาว ซึ่งในส่วนของยางพารานั้นอยากให้เข้าใจและแยกแยะระหว่างราคาน้ำยาง ชี้อย่าง ยางแผ่น ราคาไม่ได้ตกต่ำ 30 บาท หรือต่ำกว่า 60 บาททุกประเภท อย่างไรก็ตามอยากฝากไปถึงเกษตรกรชาวสวนยางว่ารัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่ ซึ่งการแก้ราคาสินค้าเกษตรทุกตัวต้องทำให้เกิดความยั่งยืน



20 มกราคม 2558 หน้า 1, 2, 15 (1)

บิกตูระวังบริหารเป็นพิษ

โหรทาย ลางร้าย! งูบุกตีก

สนช. เผยข้อเท็จ
จริงคดี ♦ อ่านต่อหน้า 2

บิกตู

□ ต่อจากหน้า 1

ถอดถอน “ปู” สมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และทุกคณะมีคำตอบใจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่อดีตรัฐมนตรีร่วมกับซึ่งแจ้งผ่านทูตบไม่มีมีความหมายเพราะไม่ใช่คำชี้แจงจากปากอดีตนายกฯหญิง เข้มมีแนวใหม่ถอดถอนโดยดูจากเสียงที่ “สมชาย” เสาอเปิดประชุมลับครั้งที่ให้ “ปู” มาตอบคำถามด้วยตัวเอง “บิกตู” ปัดไม่ได้ส่งสัญญาณให้ถอดถอนว่ากสื่ออย่างมาถมอะไรเง้า บอกรอฆ่าเอาเรื่องนี้มาโยงกับการปรองดอง ซึ่งถึงสงสารก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าทำผิดกฎหมายไม่ว่าอย่างไรก็ต้องดำเนินคดีเดือนกองเซี่ยร่อย่าเคลื่อนไหวเพราะไม่ยอมให้

จูนวายอีกแน่ เกิดเหตุงูเขียวเลื้อยเข้าตีคนรี สโมสรโหรตั้งซึ่งเป็นสัญญาณให้มายกฯ ระวังบริหารรอบตัวประสงค์ร้าย แน่ถ้าเจอ “งู” ที่ว่าต้องดีให้ตายอย่าแก่หลังหักเพราะจะถูกกลับมาเอาคืน ด้านป.ช.พร้อมชี้มูลระบอบข้าวจี พูจี “บุญทรง” ปลงโค่นเชือดแน่ อีก ป.ช.ฟังความข้างเดียว ลั่นพร้อมสู้คดีต่อ

□ “บิกตู” เปิดงานกล้วยไม้ไทย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. เวลา 09.00 น. ที่ถนนเลียบริมคลองผดุงกรุงเกษมด้านข้างทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพ” โดยเปิดจำหน่ายในวันจันทร์-พุธของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 19-21 ม.ค.นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า ประเทศไทยมียอดส่งออกกล้วยไม้ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท และปัจจุบันสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว ผู้นำเข้าหลักประสบปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกกล้วยไม้ จึงต้องเพิ่มช่องทางการตลาดและต้องทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับการดูแล และควรสร้างตลาดกล้วยไม้ให้มากขึ้นโดยการกระตุ้นการบริโภค

ภายในประเทศ และการหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ และการแปรรูปกล้วยไม้ ปัจจุบันไทยส่งออกกล้วยไม้อันดับ 2 ของโลก รองจากเนเธอร์แลนด์ที่เป็นประเทศส่งกล้วยไม้เมืองหนาว ดังนั้นไทยต้องเพิ่มสัดส่วนกล้วยไม้เขตร้อนในตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น และขอความร่วมมือในส่วนของผู้ผลิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการตลาดโดยเฉพาะพ่อค้าคนกลาง ต้องช่วยกันดูแลผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

□ แก่ความเข้าใจเรื่องราคาขาย

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า วันนี้เรามีปัญหาทั้งเรื่องข้าว ยาง และมันสำปะหลัง โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาคนดูข่าวระบุว่าขณะนี้ราคาขายพาราอยู่ที่ 3 กก. ราคา 100 บาท คนจึงได้ถาม รว.เกษตรและสหกรณ์ ว่าทำไมถึงเป็นราคานี้เพราะได้รับรายงานมาว่าขายพาราอยู่ที่ราคา 60 บาทต่อ กก. ซึ่งปรากฏว่าราคาคงกล่าวเป็นราคาน้ำยาง จะนั้นขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าเขียนให้คนตื่นตระหนกแล้วกลับมาเล่นงานรัฐบาลทั้งที่รัฐบาลได้ดูแลทุกเรื่อง สิ่งที่น่าห่วงอีกเรื่องคือปัญหาหนี้เริ่มรุกเข้ามาในพื้นที่ภาคกลาง แต่รัฐบาลได้แก้ไขปัญหามันทุกอย่างจึงอยากให้ประชาชนพึงรัฐบาล ไม่ใช่



◀ แก่เคล็ด...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ทหารเรือการปรับภูมิทัศน์ทำเนียบรัฐบาล โดยสวมกัไลหินที่บุตรสาวมอบให้ที่ข้อมือขวา แก่เคล็ด และมิ่งเขียว (ภาพเล็ก) ยาว 1 เมตร โผล่เลื้อยในอาคาร จนเกิดเล่าลือลางร้าย เพราะดวงนายกาไม่ถูกกัง



20 มกราคม 2558 หน้า 1, 2, 15 (2)

ต่อต้านทุกอย่าง

ทั้งนี้ในช่วงท้ายเกษตรรัฐมนตรีได้สั่งให้มีการพัฒนาคลองหุดงกรุงเกษมที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ให้จัดการค้าขายสำหรับประชาชนข้าราชการ ในท่าเทียบรัฐบาล เช่น การขายเรือขายของ ขายกล้วยเขียว เป็นต้น

□ เปิดตลาดน้ำหน้าทำเนียบ

ภายหลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานเปิดงานระหว่างเดินกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้า พล.อ. ประยุทธ์ ได้หารือกับ พล.อ. วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการเกษตรรัฐมนตรี โดยเกษตรรัฐมนตรีสั่งการว่าให้เปิดตลาดน้ำที่คลองเปรมประชากร บริเวณด้านหน้าทำเนียบ ติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เพื่อให้ประชาชนเข้ามา ชม ช้อป ใช้ อีกทั้งผู้ค้าจะได้มีที่ขายของแต่ขอให้อัปเดตระเบียบให้ดี และดูที่จอดรถเพื่อไม่ให้มีปัญหา ซึ่ง พล.อ. วิลาศ ได้รายงานว่าจะทำระเบียบได้เตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยอยู่ระหว่างการหารือกับทางกรมศิลปากรถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีแนวคิดที่จะขยายรั้วตลอดแนวบริเวณประตู 1 ไปจนถึงคลองเปรมประชากร ซึ่งจะมีการจัดที่จอดรถของทำเนียบใหม่ระหว่างที่กำลังดูรูปแบบให้เหมาะสมรวมทั้งการพิจารณาเรื่องงบประมาณ

เกษตรรัฐมนตรี กล่าวว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่าให้เกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนซึ่งก็คือดูในเรื่องของงบประมาณ แต่ พล.อ. ประยุทธ์ ได้กล่าวคือว่า “แต่พอจะสร้างอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีวิพากษ์วิจารณ์ผมอีกว่าอยากอยู่มางพุดอะไรไปก็เป็นเรื่องไปหมด” เมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่าถ้าทำดีและถูกต้องก็ไม่มีใครว่า พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า สื่อก็ต้องเป็นพยานถ้าทำดีแล้วจะไม่ว่ากันนะ

□ อีตมถามใครจะฟ้อง สนช.

พล.อ. ประยุทธ์ ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติ (สนช.) เรื่องการถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตเกษตรรัฐมนตรี ว่า ใครวิจารณ์ได้ก็วิจารณ์ไปแต่เป็นเรื่องของ สนช. ทำงาน ซึ่งต้องเข้าใจว่า สนช. เข้ามาทำงานแทน ส.ส. และ ส.ว. ทำงานด้านกฎหมายร่วมกับรัฐบาล ไม่ใช่ตั้งมาเพื่อลงโทษใคร ส่วนที่ว่าจะมีการฟ้องร้องการที่

หนักที่ของ สนช. นั้น ฟ้องได้ก็ฟ้องมา ใครฟ้องแล้วจะฟ้องใครไปหากที่ฟ้องมาได้ก็แล้วกัน ถ้าจะเป็นการข่มขู่ แต่จะไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้น จะไม่เคารพกติกาบ้านเมืองเลยหรือถ้าประชาชนอยากให้เป็นแบบนี้ก็ได้ แต่คนไม่ให้ทำ ไม่อย่างนั้นสุดท้ายศาลทุกศาลก็ต้องทำอะไรกันพอดี ถ้าทุกทนายความใจชอบจะยกเว้นโทษหรือลงโทษก็ต้องดูตามหลักฐานข้อเท็จจริง ข้อพิจารณาและต้องรอผลการลงมติ

□ ชี้นักทำผิดสงสารไม่ได้

เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาหรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่รู้ รอให้ตัดสินก่อนและอย่าทำเรื่องไปโยงกับการปรองดอง การปรองดองคือการพูดคุย เลิกทะเลาะกันซึ่งรัฐบาลทำมานานแล้ว แต่เรื่องกฎหมายก็ส่วนกฎหมาย ผิดกฎหมายแล้วจะนิรโทษได้หรือไม่คดีการเมืองต้องดูว่าที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายหรือไม่ หากมีก็ต้องทำให้อุบัติคดีก่อนถึงจะพูดเรื่องนิรโทษกรรม

เมื่อถามว่า กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี เข้าข่ายการนิรโทษกรรมหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ไม่รู้ ไม่ทราบ และเมื่อถามต่อว่า สงสาร น.ส. ยิ่งลักษณ์ เป็นการส่วนตัวหรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า “ผมไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ถามว่าถ้าหากคิดแล้วสงสารได้ไหมสงสารก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของกฎหมาย ฉะนั้นอย่าไปทำผิดกฎหมายแล้วกัน” และ พล.อ. ประยุทธ์ ยังยืนยันว่าไม่มีการส่งสัญญาณถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ สื่ออย่ามาถามอะไรเงี้ย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นเก้าอี้หินที่เกษตรรัฐมนตรีสวมใส่พร้อมสอบถาม พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า “เป็นเก้าอี้ที่ลูกสาวให้มาบอกใส่ไว้จะได้ใจเย็นเหมือนอาแทน นี่ตั้งแต่ใส่มาอารมณ์เสียแต่เช้า” เรียกเสียงหัวเราะแก่สื่อมวลชน

□ “นิคม” จะไปแถลงปิดคดีเอง

นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 ม.ค. นี้ จะเดินทางมาแถลงปิดคดีต่อ สนช. ด้วยตนเองในฐานะผู้ถูกกล่าวหากรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่ มา ส.ว. ซึ่งช่วงเช้าวันที่ 19 ม.ค. ได้ส่งหนังสือแถลงปิดคดีส่งไปยัง สนช. แล้ว แจ้งว่าประสงค์

จะเดินทางมาด้วยตนเองทั้งนี้ในการแถลงปิดคดีตนได้ประเมินจากข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงการหักล้างข้อกล่าวหาในวันที่ตอบข้อซักถามของ สนช. ด้วย ซึ่งสังเกตได้ว่าการซักถามของ กมช. ซักถามในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นไม่มีมูล ตนไม่รู้สึกกังวลเพราะมั่นใจในพยานหลักฐาน ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ได้เข้ามาหักล้างหมดแล้ว ส่วนการลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สนช. ซึ่งตนเชื่อว่าความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมยังมีอยู่และเชื่อมั่นว่าจะไม่ใช้ความรู้สึกโกรธแค้นมาใช้ตัดสิน

□ สนช. ชี้ข้อเท็จจริงเพียงพอ

ขณะที่ในส่วนคดีของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ที่ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการทุจริตในโครงการจำนำข้าวนั้น นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. ในฐานะวิป สนช. กล่าวถึงขั้นตอนการแถลงปิดคดีว่า การแถลงปิดคดีจะไม่มีการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาอีกแล้ว ซึ่งปกติจะให้พูดแค่เพียงคนเดียวเหมือนตอนแถลงเปิดคดี

นายทวีศักดิ์ สุททวาทิน สนช. กล่าวว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียน สนช. บางส่วนว่า เป็นคู่กรณีมีส่วนได้เสียในคดีถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ เนื่องจากเป็นผู้ร้องให้ ป.ป.ช. ถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ แต่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ช. ในฐานะผู้กล่าวหา ซึ่งทำหน้าที่แทนสังคม สนช. จึงไม่ใช่คู่กรณีของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ที่จะมามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีถอดถอน อย่างไรก็ตามขณะนี้ถือว่าข้อมูลข้อเท็จจริงในคดีถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ เพียงพอในการตัดสินใจของ สนช. แล้วถึง 99.99% เว้นแต่วันแถลงปิดสำนวนจะมีข้อมูลอย่างอื่นหรือไม่ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการลอบบี้การลงมติ

□ แย้ม สนช. มีคำตอบในใจ

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สนช. กล่าวถึงกรณีอดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยชี้แจงคำถาม 35 โครงการจำนำข้าวแทน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผ่านทางยูทูบว่า คงไม่มีความหมายอะไรเพราะถึงอย่างไรไม่ใช่คำตอบที่ออกมาจากปากของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ หากในวันตอบข้อซักถาม น.ส. ยิ่งลักษณ์ มาตอบคำถามเอง ไม่ว่าจะตอบได้หรือไม่ได้ ก็จะมีคำมากกว่าแม้จะแถลงปิดคดีในวันที่ 22 ม.ค. ด้วยตัวเองก็



20 มกราคม 2558 หน้า 1, 2, 15 (3)

ไม่มีผลแล้ว เพราะทุกคนมีคำตอบในใจเรียบร้อยแล้ว ส่วนผลลงมติจะออกมาเป็นอย่างไร ให้ดูผลการลงมติที่นายสมชาย แสง การ สนข.เสนอให้มีการประชุมลับ เพื่อหารือกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ยอมมาตอบคำถามด้วยตัวเอง ซึ่งผลจะแน่นอนออกมาถึง 153 ต่อ 1 จดออกเสียง 21 ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนข. ได้ระบุต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับการประชุมไม่ได้กำหนดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองเท่านั้น ดังนั้นจึงขอให้ผลการลงคะแนนนี้เป็นหลัก

□ อ่านต่อหน้า 15

บิกตัว

□ ต่อจากหน้า 2

□ พท.ดินผู้คัดค้านมิชอบ

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือความที่สุดส่งถึงประธาน สนข.เรื่องคำร้องขอถอดถอนของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับพวก กรณีใช้สถานะ ส.ส. เข้าชื่อร้องขอให้มีการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 คำร้องขอให้ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่ง สนข. กำลังพิจารณาอยู่นั้น เป็นคำร้องของนายอภิสิทธิ์กับพวกไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคำร้องต้องเป็นคำร้องจากสมาชิกรัฐสภา แต่คำร้องดังกล่าวมีลายมือชื่อของผู้ที่ไม่ได้เป็น ส.ส.อยู่ด้วยจำนวน 6 คน จาก 152 คน คือ ลำดับที่ 24 นายถาวร เสนเนียม ลำดับที่ 44 นายวิชา แก้วภราดัย ลำดับที่ 47 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ลำดับที่ 51 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ลำดับที่ 93 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ และลำดับที่ 94 นายชุมพล จุลใส เพราะทั้ง 6 คนได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.ไปก่อนวันที่ 15 พ.ย. 56 ดังนั้นคำร้องของ นายอภิสิทธิ์ จึงอาจเข้าข่ายการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อประธานวุฒิสภาด้วยและมีผลทำให้คำร้องดังกล่าวไม่ชอบ ป.ป.ช. ไม่อาจนำไปพิจารณาต่อได้ สนข. จึงต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินกระบวนการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งโดยทันที

นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.

ประชาธิปัตย์และแกนนำ กปปส. กล่าวว่า คนที่ขึ้นคำร้องในขณะนั้นยังมีสถานภาพ ส.ส.และมีอำนาจอยู่เพราะขึ้นไวก่อนที่จะมีการลาออกจาก ส.ส. จึงมองได้ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการตีรวนโดยการแสดงความคิดเห็นที่มีความแอบแฝงเคลือบแคลง เพื่อทำให้สังคมเกิดความสับสนทำให้คนเข้าใจผิดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกรังแก

□ “ขุนค้อน” ทำใจเตรียมโดน

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ อดีตโฆษกประจำตัวนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า ในวันที่ 21 ม.ค. นายสมศักดิ์จะไม่ร่วมแถลงปิดสำนวนถอดถอนต่อที่ประชุม สนข. เนื่องจากได้ชี้แจงเป็นเอกสารไปหมดแล้วมีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และจะไม่มีการส่งเอกสารแถลงปิดคดีเพิ่มเติมด้วย และในวันที่ 28 ม.ค.ที่เป็นวันลงมตินั้น นายสมศักดิ์จะไม่เดินทางมาเช่นกัน ซึ่งนายสมศักดิ์ บอกว่าไม่มีความกังวลถ้าที่ประชุม สนข. ไม่มีมติ ไม่มีทางโดนอยู่แล้ว เพราะทำหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุม ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรติดกับกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงมีความซับซ้อนกว่า อย่างไรก็ตามนายสมศักดิ์กังวลว่า สนข.อาจมีมติ และได้ทำใจไว้แล้ว คงทำอะไรไม่ได้ เพราะช่วงนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นช่วงปฏิบัติ จะไปหวังเหตุผลขงฝ่ายการเมืองเข้าใจอยู่แล้ว หากจะออกประกาศยึดทรัพย์เลยก็ได้ แต่เขาอาศัย สนข.สร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง

□ อัศวิน ร่มต.นำรังเกียจ

อีกด้านหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชัย วิฑเตรี กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีอดีตรัฐมนตรี และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นายสุรพงษ์ โฉวรักษ์ชัยกุล, นายปลอดประสพ สุรัสวดี กับพวก จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อเอาผิดกับ นายภักดี โปธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.กรณีขาดคุณสมบัติการเป็น ป.ป.ช.นั้นว่า ขอให้ข้อคิดกับนักกฎหมายที่ช่วยเหลือโจทก์คดีนี้ว่าการใช้สิทธิทางศาลจะต้องกระทำโดยสุจริตซึ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศขณะนี้ การฟ้องคดีต่อศาลอาญาของโจทก์มีหลายกรณีที่ไม่ได้มุ่งหวัง

ให้ศาลลงโทษจำเลยจริง ๆ โดยโจทก์ที่อยู่แก่ใจคิดว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องและโจทก์เองก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย แต่โจทก์ฟ้องเพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะรู้ว่าเมื่อยื่นฟ้องไปแล้วก่อนจะตัดสินยกฟ้องศาลต้องมีระเบียบพิชิตตามที่กำหนดไว้ทำให้ผู้ถูกฟ้องดูเหมือนว่าถูกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเล่นงานถือเป็นภาระที่โจทก์ต้องการสร้างความวุ่นวายใจให้แก่ผู้ถูกฟ้องเท่านั้น เรื่องนี้ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไร้ศักดิ์ศรีเป็นการใช้ศาลเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นเรื่องน่ารังเกียจ เป็นการด่าเบียดกระบวนการพิจารณาทางกฏหมายที่ศาลยุติธรรม ซึ่งอาจมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้อีกด้วย

□ เตรียมลงมติคดีจีทูจี 20 ม.ค.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวันที่ 20 ม.ค.จะมีการพิจารณาชี้มูลความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ความเห็น หากที่ประชุมเห็นว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสามารถลงมติได้ก็จะดำเนินการทันที อย่างไรก็ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะมีขึ้นอย่างไรก็ตามจะยังไม่ในวันที่ 20 ม.ค. จะไม่ถือว่าเป็นการสั่งเร่งกดดันไปยัง สนข. ซึ่งเตรียมลงมติว่าจะถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในคดีโครงการรับจำนำข้าว ในวันที่ 28 ม.ค. เพราะคดีการระบายข้าวและการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนละกรณีกัน นอกจากนี้ การประชุมของ ป.ป.ช. ในวันที่ 20 ม.ค. ก็ได้มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าไปแล้ว จึงไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับ สนข.แต่อย่างใด

เมื่อถามว่า หาก ป.ป.ช.ลงมติชี้มูลความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่ นายสรรเสริญ กล่าวว่า เข้าใจว่าคงไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ แต่ ป.ป.ช.จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป



20 มกราคม 2558 หน้า 1, 2, 15 (4)

□ “บุญทรง” ทำใจถูกชี้มูลจิติ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว. พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่ ป.ป.ช. จะชี้มูลความผิดคดีรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องในคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในวันที่ 20 ม.ค. นี้ว่า ไม่ได้กังวลอะไรเพราะ ป.ป.ช. พยายามตลอดว่าจะชี้มูลอยู่แล้ว ทราบมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หากชี้มูลแล้วออกมาในรูปแบบใดก็ต้องต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป แต่ยังคงอยู่กับการชี้มูลไม่น่าจะชี้มูลได้เร็วขนาดนี้เพราะที่ทราบมาผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวมี 100 กว่าราย ฉะนั้นผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันควรสอบให้ครบถ้วน

“แนวโน้มก็คงโดนชี้มูลว่าผิดเพราะพยานหลักฐานที่เรานำเสนอไปที่โดนเขาทั้งหมดไม่น่ามาพิจารณาเลยเขาฟังพยานข้างเดียว ถ้าฟังพยานข้างเดียวก็คือชี้มูลความคิดเราทั้งนี้ไม่อยากฝากอะไรถึง ป.ป.ช. เพราะถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วให้ความเป็นธรรมไม่ได้ เราไม่รู้จะไปร้องขออะไร ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ แต่ทั้งนี้ก็หวังว่ากรรมการ ป.ป.ช. ทุกคนจะใช้เวลาในการพิจารณาส่วนหลักฐานพันกว่าหน้าว่ามีการดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ พยานฝั่งผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งฝั่งผมและคณะบุคคลที่เราขึ้นไปเป็นพยานได้มีการสอบหรือไม่ ให้ความเป็นธรรมในสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติ ถ้าฟังความข้างเดียวเท่ากับไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา” นายบุญทรง กล่าว

□ “ภูมิ” ปิดไม่แสดงความเห็น

เมื่อถามว่าการลงมติรับคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจีเชื่อมโยงกับคดีการถอดถอน น.ส. อิงลิศกษณ์ ชินวัตร มองว่าเป็นการกำจัดตัวหลักของพรรคเพื่อไทยให้สิ้นซากหรือไม่ นายบุญทรง กล่าวว่า จะกำจัดพรรคเพื่อไทยให้สิ้นซากหรือไม่ นั่น คนไม่ทราบแต่คนมีความรู้สึกและเชื่อว่าประชาชนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกทำนองนี้ซึ่งอยู่ดี ๆ จะมีการประชุมเพื่อชี้มูลความผิดก่อนที่จะถอดถอน น.ส. อิงลิศกษณ์ ก็คิดกันไปไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าเป็นเช่น

นั้นก็น่าเสียดาย

ด้านนายภูมิ สารผล อดีต รมช. พาณิชย์ หนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับคดีจีทูจีกล่าวว่า คนไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะเกี่ยวข้องกับเรา ไม่อยากทำอะไรแต่ทั้งนี้เราก็มียกย่องการชี้แจงไปแล้วและคิดว่า ป.ป.ช. คงชี้มูลตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ไม่อยากจะบอก อย่างไรก็ตามพร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

□ สร้างความหมายนิติธรรม

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ. ยกร่างฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายมาตรา เป็นวันที่ 6 ซึ่งได้เริ่มพิจารณาในภาค 3 ว่าด้วยนิติธรรมศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งเปลี่ยนมาจากชื่อเดิมคือองค์กรอิสระ

ต่อมาเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายคำมุด สิทธิสมาน โฆษก กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พิจารณาเสร็จแล้ว 91 มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคัญว่า “หลักนิติธรรม” ในมาตรา (3/1/1) ระบุว่า หลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีหลักการพื้นฐานสำคัญดังต่อไปนี้ (1) ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออำนาจอธิปไตยของบุคคลและการเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทั้งโดยรัฐและประชาชน (2) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค (3) การแบ่งแยกการใช้อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการป้องกันกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สาธารณะ (4) นิติกระบวนการซึ่งอย่างน้อยต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการปกป้องตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรีภาพถูกระทบ ไม่บังคับให้บุคคลต้องให้ถ้อยคำซึ่งทำให้ต้องรับผิดชอบทางอาญาไม่ทำให้บุคคลต้องถูกดำเนินคดี

อาญาในการกระทำความผิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งมีข้อกำหนดให้สันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นกว่าจะมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิด (5) ความเป็นอิสระจากศาลและความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม

□ สปช.ประชุมเป้าหมายชาติ

ที่โรงแรมเอเชีย เวลา 09.30 น. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในหัวข้อ “กำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศ” โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. เป็นประธานการประชุมเพื่อให้สมาชิก สปช. ทั้ง 250 คน ระดมความคิดเห็นเรื่องวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยนายเทียนฉาย ระบุว่า เรามีเวลาตรงนี้ถึง เม.ย. ที่ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาเสร็จรอบแรกและจะต้องส่งร่างมาให้เราดู สปช. ก็จะว่านวยกับเรื่องร่างฯ จนเดือน ก.ย. รัฐธรรมนูญเสร็จ สปช. จะเดินทางปฏิรูปได้มากขึ้น แต่เริ่มเวลาเดินทางปฏิรูปได้ถึง 31 ธ.ค. เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ปีนี้จะพบว่ามีเวลาไม่กี่เดือนที่จะทำการปฏิรูป หาก สปช. ยังใช้วิธีการกระบวนการเดิม ๆ เราจะทำเรื่องปฏิรูปเสร็จไม่ทัน และเราต้องฟังเสียงประชาชน สปช. ว่าเป็นของประชาชนหลังจากนี้คลื่นลมจะแรงมากขึ้นเป็นลำดับเพราะเราเอาเรือออกจากมหาสมุทรแล้วคลื่นลมจะแรงประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้น

□ ยอมรับทำงานช้าไม่ทันใจ

นายเทียนฉาย ให้สัมภาษณ์ว่า กระบวนการทำงาน สปช. ในขณะนี้ไม่มีถือว่าล่าช้าแต่การสัมมนาวันนี้เป็นการย้ำเตือนกำหนดเวลาการทำงานที่วางไว้ และจะต้องทำงานอย่างรอบคอบ จากวันนีถึงเดือน มี.ค. ต้องเร่งงานปฏิรูปอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องอายุการทำงานของ สปช. นั้นจะไม่ถูกยึดออกไปเนื่องจากการปฏิรูปบางเรื่องคงเสร็จขึ้นตอนการวางระบบและโครงสร้างต่อไป ยืนยันว่า สปช. จะอยู่ทำงานตามวาระที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดแต่กระบวนการทำงานต่อไปต้องหาหน่วยงาน



20 มกราคม 2558 หน้า 1, 2, 15 (5)

หรือองค์กรอื่นมาดำเนินการต่อ สำหรับกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ระบุว่า แม่กับบางสายไหลเชื่อมกัน ไปนั้น เรายังคิดว่าเราเป็นแม่ไก่ที่ไหลเข้าไปด้วย ซ้ำเพราะมีบางอย่างยังไม่ทันใจ

ส่วนกรณีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 นายเทียนฉาย กล่าวว่า สปช.ทำหน้าที่ให้ความเห็นตามที่นายกรัฐมนตรีขอมมา เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ แต่การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เป็นหน้าที่ของรัฐบาล

□ นักถกกรม.-คสช.ตามงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม. วันที่ 20 ม.ค.ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นประธานประชุมร่วม ครม.และ คสช. โดยที่ประชุมจะมีการรายงานความคืบหน้าของ การทำงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ การออกกฎหมายรวมถึงการติดตาม การทำงานแต่ละภาคส่วนตามโรดแมพของ คสช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้ดำเนินการพิจารณากฎหมายที่สำคัญ

สำหรับการประชุม ครม.แก้เม็วาระที่ น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเสนอวาระพิจารณา ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กช่วง อายุ 0-1 ปี ให้รายละเอียด 400 บาทต่อเดือน โดย ต้องเป็นครอบครัวยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยเดือน ละไม่เกิน 3,000 บาท หรือไม่เกินปีละ 30,000 บาท อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์จะขออนุมัติจ่าย ชดเชยราษฎรผู้ได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และจะรายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดมหกรรมการค้า ชายแดนที่พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ เพื่อผลักดันการค้าในพื้นที่ชายแดน บริเวณระหว่าง อ.แม่สอด จ.ตาก กับเมือง เมียวดีประเทศเมียนมาร์ ให้เป็นโมเดลของการ

พัฒนาการค้าชายแดน

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม จะนำรายชื่อกรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) จำนวน 3 ราย เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.แทนบุคคลที่ ลาออกก่อนหน้านี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ 1.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขานุการศาล ยุติธรรม 2. พล.ต.ท.ธีรจิตร์ อุตมะ อดีตร.ผ.ผ.ตร. และ 3. พล.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

□ เตือน “บิกตู” ระวังคนใกล้ตัว

ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่พนักงานทำความสะอาดหญิงกำลัง ทำความสะอาดบริเวณห้องโถงใหญ่ของตึกนริ สโมสรทำเนียบรัฐบาล ที่จัดเป็นสถานที่รับรอง แจกรัฐบาล ปรากฏว่า “ได้มีหญิงความยาว ประมาณ 1 เมตร เลื้อยเข้าไปอยู่ในแจกัน ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ตั้งอยู่ริมห้อง จากนั้นเลื้อย ออกมาอยู่บริเวณพื้นห้องเจ้าหน้าที่ในตึกนริ สโมสรจึงได้ช่วยกันนำออกไปทางห้องด้านหลัง ตึกนริสโมสร ขณะที่ นายภาณุวัฒน์ พันธุ์ วิชาติกุล ชินแสวิเคราะห์ดวงเมือง-ชะตาชีวิต กล่าวว่า ถ้าแรงความจริงต้องระงับอันตราย แต่ ในแง่ของความเชื่อโหราศาสตร์ไทย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดปีมะเมีย จะไม่ถูก กับปีมะเส็ง คือ งูจะพันขาม้าพันวันพัดเก มี รุนวายบ้าง แต่ด้วยเหตุที่นายฯคงสติ จะผ่าน ไปได้หลังจากเจอข่าวปฏิวัติซ้อน กิ่งไม้หล่นใส่ ขวานรด แต่สิ่งที่ต้องระวังคือบริวารที่อยู่รอบ ตัว คนรอบข้างหวังดีประสงค์ร้ายมีเยอะมีการ โยนว่านายฯสั่ง เกมการเมืองจะมีเรื่องนี้ ดังนั้นถ้านายฯจะสั่งอย่าสั่งแก่หลังหัก ถ้าดีต้อง ดีให้ตายไม่ยอมยกนั้นจะโดนจก กลับมาเป็นภัย กับตัวเอง

□ เผย สนช. อุทิมทนายน “ปู”

ในช่วงค่ำ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเสียน้อยเห็นชอบให้ถอดถอนในสำนวน ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ และนายนิคม ไวยรัชพานิช ดิฉันจากช่วงแรกมาก เนื่องจาก อดีตรองประธานสามารถตอบข้อซักถาม กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่แก่ รัฐธรรมนูญโดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ได้ ละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะสำเนาของนาย สมศักดิ์ ประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ก็สามารถชี้แจงให้ สนช. ที่เป็น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ซึ่งรัฐระเบียบการจัดทำ เอกสารราชการถือว่าต้องเป็นอย่างไรจึงจะเข้า ข่ายคิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ฐาน ปลอมเอกสารราชการ ส่วนสำเนาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์นั้น พลิกกลับมาอยู่ในระดับสูงเสี่ยงถึง 3 ใน 5 ที่ต้องใช้สำหรับการถอดถอน เนื่องจาก พฤติกรรมของทีมงาน นาย.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่สนช. ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการไม่ใช้เกียรติ สนช.ที่ กำลังทำหน้าที่เป็นคณะลูกขุนรับฟังคำชี้แจง จากผู้ถูกกล่าวหาอยู่ เช่น การที่สนช.ขอต่อ รองให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์มาชี้ตอบ กมธ. ซักถาม ด้วยตนเองภายในเวลา 18.00 น. แต่ที่ม ทนาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้หันมาตอบได้ทันวัน ว่าไม่มา ติดต่อไม่ได้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีสนช. อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงมติอย่างไร แต่ขอฟังการแถลงปิดคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อีกครั้งในวันที่ 22 ม.ค.นี้ ก่อนลงจะตัดสินใจ ลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ในวันที่ 23 ม.ค. ต่อไป.

20 มกราคม 2558 หน้า 6

ค้ำไม้ยางบรรจุพ.ร.บ.สวนป่า

พะเยา - เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายสาย
อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบัน
เกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์
ราคายางพาราในภาคเหนือไม่ดี เนื่องจากราคา
ตลาดกลางที่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปลาย
ปี 2557 เป็นเพียงราคาหลอกเท่านั้น ขณะนี้
เริ่มลดลงมาต่อเนื่อง

นายสายกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า
ทางหน่วยงานราชการที่ใช้พ.ร.บ.สวนป่า ปี
พ.ศ.2535 ที่นำไม้ยางพาราเข้าเป็นบัญชีต้นไม้
ท้าย ตามมาตรา 20 ซึ่งเมื่อเกษตรกรทราบ
ข้อมูลจึงได้ทำหนังสือยื่นถึงพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
ม.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากหากไม้ยางพาราถูก
นำเข้าไปบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.
ดังกล่าวการตัดไม้ยางจะต้องขออนุญาตด้วย
ถือเป็นการออกกฎหมายที่ทำร้ายเกษตรกร

“ดังนั้น หากรัฐบาลจริงจังกับเกษตรกร
ทั่วประเทศสอนให้เร่งหามาตรการมาช่วย
เหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยเร็ว ก่อน
ที่จะมีเกษตรกรคิดสั้น เพราะผลกระทบจาก
สถานการณ์ราคายางพารา และข้อกฎหมายที่
ทำร้ายเกษตรกร” นายสายกล่าว

20 มกราคม 2558 หน้า 24

ขยายเวลารับสมัครสินเชื่อเกษตรกร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 พร้อมให้คำแนะนำอาชีพเสริม มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ใน 43 จังหวัด 25,284 ครัวเรือน วงเงินที่ขอสินเชื่อประมาณ 2,815,807,497 ล้านบาท

และจังหวัดที่ให้ความสนใจจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พะเยา เชียงราย ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และมุกดาหาร ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว ใน 13 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สงขลา ยะลา มุกดาหาร กระบี่ พังงา ชุมพร เชียงราย บึงกาฬ ตราด บุรีรัมย์



รวม 509 ครัวเรือน วงเงิน 49,293,660 ล้านบาท โดยจังหวัดที่ได้รับมากที่สุด คือจังหวัดพัทลุง จำนวน 197 ราย วงเงิน 19.42 ล้านบาท รองลงมา คือจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 ราย วงเงิน 6.94 ล้านบาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558)



โอฬาร พิทักษ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรและเกี่ยวเนื่องการเกษตร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เรียกเก็บจากเกษตรกรในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี มีระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

และขณะนี้กรมฯ ได้ขยายเวลาให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้จนถึง 30 ม.ค. 58 จากนั้น ธ.ก.ส. จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 58 และถ่ายทอดความรู้ตามแผนการผลิตภายในวันที่ 30 มิ.ย. 58 สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้ทันที และเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะได้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการผลิตต่อไป.



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

20 มกราคม 2558 หน้า 8

● ลุ้นเดือนนี้ชาวสวนยาง 3 แสนคนได้เฮ!

ธ.ก.ส.โอนเงินตกค้าง

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเมื่อ 21 ต.ค.57 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามพื้นที่สวนยางที่เปิดกรีด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ และเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 850,000 รายและเริ่มจ่ายเงินดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.57 ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างละเอียด ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกและการจ่ายเงินทำได้ค่อนข้างล่าช้า

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะทำงานได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนบางจุด แต่ยังคงเน้นในเรื่องความรัดกุม โปร่งใส เป็นธรรม ที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการปรับแนวทางการทำงานดังกล่าวทำให้ ธ.ก.ส. สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500,000 รายในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ วันที่ 16 ม.ค.58 ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 518,372 ครัวเรือน พื้นที่ 5.03 ล้านไร่ และ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 508,317 ครัวเรือน จำนวนพื้นที่ 4.94 ล้านไร่ จำนวนเงิน 4,944.45 ล้านบาท คิดเป็น 98% ของจำนวนรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเกษตรกรที่ยังติดปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดประมาณ 124 ราย สำหรับจำนวนเกษตรกรที่ยังคงเหลืออีกประมาณ 300,000 ราย คาดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาให้ ธ.ก.ส. ภายในสัปดาห์นี้ และจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 23 ม.ค.58.